



Sự an toàn cho Khách bộ hành Trẻ em Tờ câu hỏi & trả lời

Sự An Toàn Cho Khách Bộ Hành Trẻ Em trong Đề án
Cộng đồng 2002

BẢO VỆ CON TÔI AN TOÀN Ở TRONG VÀ Ở XUNG QUANH NƠI CÓ GIAO THÔNG BẰNG CÁCH NÀO?

Con trẻ lớn nhanh như thổi, và luôn luôn khiến chúng ta ngạc nhiên về những điều chúng có thể làm.

Tuy nhiên, con trẻ chưa trong tư thế tự đi một mình xung quanh các đường phố cho tới khi con trẻ ít nhất là 10 tuổi.

Những câu hỏi và trả lời dưới đây cung cấp sự hướng dẫn nhằm bảo vệ con em của quý vị được an toàn ở trong và ở xung quanh những nơi có giao thông.

Nếu tôi có thể thấy con tôi đang đi trên đường phố gần nhà thì con tôi có an toàn Không?

Con trẻ cần phải được coi chúng một cách cẩn thận khi trẻ ở trong và ở xung quanh những nơi có giao thông. Nắm tay trẻ khi dẫn chúng qua đường, kể cả những con đường gần nhà, cho tới khi các cháu ít nhất được 10 tuổi.

Con tôi hiện đang đi học vậy cháu có đủ trí khôn để quyết định sự an toàn trên công lộ không?

Con trẻ lớn nhanh như thổi, nhưng điều quan trọng không được đánh giá quá cao những gì chúng có thể làm. Con trẻ chưa sẵn sàng trong tư thế tự đi một mình xung quanh những nơi có giao thông cho tới khi các cháu ít nhất được 10 tuổi.

Con tôi có an toàn không nếu như cháu đi với anh hay chị của cháu?

Giữ các cháu được an toàn là trách nhiệm thật to lớn. Người an toàn nhất đi cùng với Các cháu trên đường phố là cha mẹ hay Một người lớn chăm sóc các cháu.

Con tôi tự băng qua đường trên chỗ dành cho người đi bộ và ở các ngã tư đèn giao thông như vậy có được không?

Điều không may là xe cộ không phải lúc nào cũng ngừng lại để nhường cho người đi bộ. Cần phải nắm tay con trẻ bất cứ khi nào có xe cộ ở xung quanh. Điều này bao gồm cả những nơi băng qua đường dành cho khách bộ hành và ở các ngã tư đèn giao thông.

Con tôi có được dạy đủ đầy đủ về sự an toàn trên công lộ tại trường học không?

Ngoài các bài học trong trường ra, con trẻ được học nhiều về cách sử dụng công lộ một cách an toàn. Khi quý vị đang đi bộ vào và ở xung quanh nơi có giao thông, hãy nói với con của quý vị về lý do tại sao quý vị phải ngừng trước khi băng qua đường và quý vị đang tìm gì và đang nghe điều gì. Hãy giải thích cho chúng nơi nào an toàn hơn khi Băng qua đường và lý do tại sao.



Nên dắt tay trẻ em trên đường phố

